



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 หน้า 1,3 มูลค่าข่าว 399,420.-



จบขาก!!!...แม้บางคนอยากจะทำให้จบไว ๆ เหตุเพราะมีเรื่องค้างใจ ผู้คนในสังคมหลายประเด็น สำหรับกรณี “ยิงกันสนั่นบ่อน” ย่านพระราม 8 ซึ่งที่สุดแล้วเรื่องนี้จะมีบทสรุปทำให้หลายคนหายคางใจ หรือจะยิ่งทำให้ผู้คนจงใจจายกันมากยิ่งขึ้น ก็คงต้องติดตามกันต่อไป... อย่างไรก็ตาม กับกรณี “เล่นพนัน” ที่ชืดโงงสู่การมี “บ่อนพนัน” นั้น กรณีนี้ก็มี “มุมมองวิทยา-มุมมองระบบสมอง” ที่น่าคิด ซึ่ง “เสพติดการพนัน” นั้น ในทางวิชาการ ในทางการแพทย์ ก็ได้มีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้...

ได้มีการจัดให้ “กลุ่มอาการคนติดพนัน” นั้น...

เข้าข่าย “เป็นอาการทางจิตเวชประเภทหนึ่ง”

“มีคนไทยมีใจน้อยป่วยอาการนี้โดยไม่รู้ตัว??”

ทั้งนี้ นอกจากกรณีการ “ติดพนัน” จะเป็น “ปัญหาทางสังคม” และส่งผลกระทบต่อ “ระบบเศรษฐกิจ” แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ “ระบบสมอง-สุขภาพ” ของคน ๆ นั้นได้อีกด้วย โดยเรื่องนี้ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ก็เคยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ “มีพฤติกรรมติดการพนัน” ว่า... เป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ซึ่งสำหรับศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า... พาโรโลจีคอลล แกรมบลิง (Pathological Gambling) โดยผู้ที่มีอาการในกลุ่มนี้ **จะเอาแต่หมกมุ่นคิดถึงการเล่นพนันอย่างเดียว** และมีความคิด **อยากกลับไปเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีก** ไม่ต่างจากคนที่ติดบุหรี่ ติดสุรา ติดยาเสพติด... ขณะที่ผลการศึกษาของไทย ทางนักวิชาการของไทยก็ได้มีการศึกษาเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน อย่างงานวิจัยในชื่อหัวข้อว่า... “เสพติด

พนัน: ความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข” โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กระหน่ำเอาไว้อีกหลาย ๆ กัน โดยหลักใหญ่ใจความมีว่า... การติดพนันส่งผลเสียทั้ง “สุขภาพกาย-สุขภาพจิต” รวมถึงทำให้เกิด “ผลเสีย-ผลกระทบ” ในหลากหลายมิติได้อีกมากมาย และที่สำคัญคือยังทำให้ “เสี่ยงป่วยเป็นโรคซึมเศร้า” จนนำไปสู่แนวโน้มที่จะ “คิดสั้น-ฆ่าตัวตาย” ได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากผลการศึกษาและงานวิจัยข้างต้นแล้ว กรณี “ติดเล่น

‘บ่อน’ ย้อนโยงถึงคน ‘ติดเล่นพนัน’ กิจตเวท ‘อาการร้าย’

พนัน” ที่ชืดโงงสู่การมี “บ่อนพนัน” นั้น กับคำอธิบายใน “มุมมองวิทยา” กับ “อาการเสพติดการพนัน” นั้น เรื่องนี้ก็ได้มีการแจกแจงเอาไว้โดย **ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม** นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาสุขภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งได้วิเคราะห์และสะท้อนเรื่องนี้ผ่านทาง “สก๊อปหน้า 1 เดลินิวส์” ถึงกรณีของ “ผู้มีปัญหาเสพติดการพนัน” เอาไว้ โดยสรุปมีดังต่อไปนี้คือ...

ดร.วัลลภ ระบุว่า... มีหลาย ๆ สาเหตุที่ทำให้คนเราสามารถ

เสพติดการพนันได้ ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักจะมี “ความเชื่อ-ความหวัง” ที่อยากจะมีทรัพย์สินมีทองได้แบบง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องทำงานหนักให้ลำบาก ซึ่งก็ทำให้หลาย ๆ คนจึงหันไปพึ่งพาวีธีที่เชื่อว่าจะเป็น “วิธีรวยทางลัด?” ด้วยการเล่นการพนัน ...นี่เป็น “สาเหตุปัจจัยตัวแรก” ของเรื่องนี้...

ที่เป็น “ตัวกระตุ้น” ทำให้คน “ติดการพนัน”

ส่วนอีกสาเหตุหนึ่ง ก็อาจจะเป็นเรื่องของ “สภาพสังคม-สภาพแวดล้อม” ของคน ๆ นั้น เช่น อาจจะเพราะได้เห็นมาตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะอยู่ในครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ที่ร่ำล้อมรอบตัว



ไปด้วย “การเล่นพนัน” โดยเฉพาะการซึ่มซับจากพฤติกรรมคนใกล้ชิรรอบข้าง ที่ชอบเล่นการพนัน หรือติดการพนัน เช่น พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา หรือแม่แต่กลุ่มเพื่อน ๆ จนเกิดการกระตุ้นให้ “อยากรู้อยากลอง-อยากเล่น” บ้าง โดยอาจจะเริ่มจากการเล่นพนันรูปแบบง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ ตัว เช่น การแทงพนันฟุตบอล การแทงหวยเถื่อน ก่อนที่จะบานปลายยกระดับมากขึ้น จนถึงขั้นเข้าไปเล่นพนันใน “บ่อนพนัน”

“ยิ่งในยุคปัจจุบันยิ่งมีโอกาสถูกชักจูงโน้มน้าวให้ติดการ

พนันได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นให้คนสนใจเข้าเล่นการพนัน อย่างเช่นการพนันออนไลน์ที่สามารถจะแทงพนันได้ตลอด ทุกที่ทุกเวลา มีแหล่งมากกว่าการเล่นพนันในรูปแบบเดิม” ...ทาง ดร.วัลลภ ระบุถึง “ตัวกระตุ้นสำคัญ” ของยุคนี้

ที่เป็นผลพวงมาจาก “เทคโนโลยียุคดิจิทัล”

จนทำให้ “ผู้คนมีสิทธิติดพนันได้ง่ายขึ้น!!!”

อย่างไรก็ตาม ทางนักจิตวิทยาคนเดิมยังได้ระบุถึง “ปัจจัยอื่น ๆ” ที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการ “ติดพนัน” ได้เช่นเดียวกัน โดยบอกว่า... สำหรับคนไทย ในสังคมไทยยุคใหม่ที่เป็น “สังคมโคดเดี่ยว-สังคมอ้างอิง” ก็มีบางคนลอง “เล่นพนันเพราะเหงา” ซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือ คนที่เสพติดการพนันเพราะปัจจัยในเรื่องนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เพราะกลุ่มคนที่รู้สึกเหงา โดดเดี่ยว เมื่อเกิดความรู้สึกเบื่อในชีวิตมาก ๆ หลายคนเมื่อหาทางออกไม่ได้ก็อาจหันเข้าสู่วงการพนัน

“เมื่อได้เล่นพนัน สมองจะหลั่งสารเคมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกสนุกสนาน ซึ่งแม้แต่คนที่ม่เงินหรือร่ำรวยแล้วก็ยังมีส่วนที่ต้องการเล่นพนัน เพราะอยากรู้สึกถึงความตื่นเต้น หรือรู้สึกอยากเอาชนะ ซึ่งเวลาที่ได้เงินหรือชนะพนันนั้น คนเหล่านี้จะรู้สึก ว่าตัวเองยิ่งใหญ่”...ดร.วัลลภ วิเคราะห์ให้เห็นถึง “กลไกทางสมอง” ที่ทำให้คนกลุ่มเหงา หรือแม่แต่คนรวย ๆ มีโอกาส มีสิทธิ ที่จะกลายเป็นผู้ “เสพติดการพนัน” ได้ และก็ยึดโยงไปถึงการมี “บ่อนพนัน” “ติดพนัน” ก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏจจา “บ่อนพนัน” กลไกที่ “พลิกชีวิตทำให้คนรวยกลายเป็นยาก” ทำให้คนเป็น “ผีพนัน”...หรือเป็น “ผี” ก็ได้!?!.